



ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๕๙๐๓

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment) ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การขับเคลื่อนทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด
๓. ขั้นตอนการประเมินทักษะด้านดิจิทัลด้วยตนเอง
(Digital Government Skill Self – Assessment) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๓๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งได้จัดทำเครื่องมือการสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment) และให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐมอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดดำเนินการสำรวจทักษะด้านดิจิทัลด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำผลสำรวจไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดต่อไป ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในระดับ Developing ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดบัญชีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๖ กลุ่ม ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒

เพื่อให้การสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด จึงให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกรายดำเนินการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment) ในรูปแบบออนไลน์ที่ <https://dg-sa.tpqi.go.th> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ ขอให้ระบุเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ตรงตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

/๒. ให้ข้าราชการ...

๒. ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกรายพิมพ์ผลการประเมินฯ จากระบบออนไลน์ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเอง แล้วรวบรวมส่งกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำไปใช้ ประกอบการวางแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐
มท. ๕๐๓๘๖, ๕๐๖๙๕

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓
สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สป.

www.personnel.moi.go.th

หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”